



บทความวิชาการเกษตรเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ฝ่ายวิทยุการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 02-5798511 โทรสาร 02-5793927

เรียบเรียงโดย นางสาวรพีพรรณ จันทิ่ง

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร

เรื่อง สศก. เดินหน้าประกันภัยภาคเกษตรต่อเนื่อง ขับเคลื่อนศึกษารูปแบบประกันภัยมันสำปะหลังแก่เกษตรกร
ออกอากาศ วันพุธที่ 29 มกราคม 2568

สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. เดินหน้าประกันภัยภาคเกษตรต่อเนื่อง ขับเคลื่อนศึกษารูปแบบประกันภัยมันสำปะหลังแก่เกษตรกร ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามที่ กษ. ได้มอบหมาย สศก. เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการพัฒนาระบบประกันภัยภาคการเกษตร และได้เสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ 63 จังหวัด สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และอยู่ระหว่างการจำหน่ายกรมธรรม์ฯ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สำหรับการดำเนินโครงการในปี 2568 ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดโครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เสนอคณะทำงานออกแบบระบบประกันภัยพืชผล เพื่อให้การดำเนินงานโครงการประกันภัยของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยังคงเดินหน้าศึกษารูปแบบการประกันภัยมันสำปะหลัง เพื่อขยายผลการประกันภัยการเกษตรให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจให้มากขึ้น ทั้งนี้ สศก. ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษารูปแบบการประกันภัยมันสำปะหลัง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 โดยศึกษารูปแบบการประกันภัยมันสำปะหลัง ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อายีโนะโมะโต้ะ เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ทำประกันภัยมันสำปะหลังให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร รับประกันภัยโดยบริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยใช้ดัชนีสภาพภูมิอากาศในการประเมินความเสียหายของภัยแล้งเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งอ้างอิงข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากระบบดาวเทียม ผลการดำเนินงานพบว่าปริมาณน้ำฝนที่วัดได้จากดาวเทียมสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงไม่มีการจ่ายค่าสินไหมให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการประกันภัยมันสำปะหลัง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการผลิต การประกันภัย และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมาร่วมหารือ และล่าสุดได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น (Focus Group) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมให้ข้อมูล ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการประกันภัยมันสำปะหลัง ซึ่งได้ข้อค้นพบในเบื้องต้นว่า เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติหลักๆ ได้แก่ ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ภัยน้ำท่วม/ปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าปกติ หรือฝนตกชุก และการระบาดของโรคและแมลง โดยเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงมีความสนใจทำประกันภัย สำหรับรายที่ไม่สนใจทำประกันภัย

เนื่องจากเห็นว่าภัยธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีและมีความเห็นว่าการประกันภัยพืชผลที่ใช้การประกาศเขตภัยพิบัติเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ทำให้เกษตรกรที่ทำประกันภัยแต่มีพื้นที่เสียหายอยู่นอกพื้นที่ประกาศเขตฯ ไม่ได้รับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะต่อแนวทางการประกันภัยมันสำปะหลัง อาทิ การส่งเสริมให้เกษตรกรทำประกันภัยต้องทำให้เกษตรกรเห็นถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า เนื่องจากค่าเบี้ยประกันภัยเป็นหนึ่งในต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจึงควรกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองที่ชัดเจนและค่าเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมที่เกษตรกรสามารถจ่ายได้ ควรกำหนดแผนประกันภัยตามช่วงอายุพืช อาทิ ช่วงอายุ 1 - 4 เดือน และ 5 - 8 เดือน เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรทำประกันภัยตามช่วงเวลาที่ต้องการความคุ้มครองได้ รวมทั้ง การประกันภัยแบบกลุ่มจะมีค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่าประกันภัยแบบรายบุคคล จึงควรส่งเสริมรูปแบบประกันภัยกลุ่มให้กับสมาชิกของสถาบันเกษตรกร เนื่องจากสามารถเข้าถึงองค์ความรู้การประกันภัยได้ง่ายกว่าเกษตรกรทั่วไปเพราะมีการสื่อสารกับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการให้บริการสินเชื่อเพื่อการผลิตแก่สมาชิก อาจให้สมาชิกที่ขอสินเชื่อเพื่อการผลิตทำประกันภัยการเกษตรร่วมด้วย

“รูปแบบการประกันภัยมันสำปะหลัง ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญ คือ เครื่องมือในการตรวจสอบความเสียหายที่ถูกต้อง แม่นยำ และสะท้อนความเสียหายจริง เพราะนอกเหนือจากความเสียหายจากภัยแล้งที่ทำให้ต้นมันสำปะหลังแห้งตายและความเสียหายจากโรครันมันสำปะหลัง อย่างไรก็ตามแล้ว ยังมีความเสียหายหัวมันสำปะหลังซึ่งอยู่ใต้ดินที่ยังเป็นปัญหาหลักที่สำคัญที่เกษตรกรประสบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สศก. จะได้เดินทางไปศึกษาวิจัยรูปแบบการประกันภัยมันสำปะหลังในปี 2568 อย่างต่อเนื่อง โดยจะศึกษาคุณลักษณะของการประกันภัยมันสำปะหลังที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร ซึ่งในเบื้องต้นได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะได้เดินทางไปศึกษาวิจัย โดยจัดระดมความคิดเห็น (Focus Group) และสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อไป” เลขาธิการ สศก. กล่าว

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ

ข้าว

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,084 บาท สัปดาห์ก่อน 14,999 บาท

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,090 บาท สัปดาห์ก่อน 9,245 บาท

ข้าวโพด

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.64 บาท สัปดาห์ก่อน 8.60 บาท

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.62 บาท สัปดาห์ก่อน 6.60 บาท

ถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.14 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ถั่วลิสง

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.02 บาท สัปดาห์ก่อน 37.87 บาท

ถั่วเขียว

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ปาล์มน้ำมัน

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.42 บาท สัปดาห์ก่อน 8.05 บาท

มันสำปะหลัง

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 1.80 บาท สัปดาห์ก่อน 1.81 บาท

มันเส้น

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.63 บาท สัปดาห์ก่อน 5.62 บาท

ไหม

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 2,071 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 1,471 บาท สัปดาห์ก่อน 1,481 บาท

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 973 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

สับปะรด

สับปะรดโรงงาน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 13.48 บาท สัปดาห์ก่อน 12.92 บาท

สับปะรดบริโภค สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.29 บาท สัปดาห์ก่อน 14.52 บาท

ยางพารา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.52 บาท สัปดาห์ก่อน 66.64 บาท

ยางก้อนคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 30.92 บาท สัปดาห์ก่อน 30.44 บาท

เศษยางคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.89บาท สัปดาห์ก่อน 29.05 บาท

น้ำยางสดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 63.53 บาท สัปดาห์ก่อน 59.28 บาท

ราคาสินค้าปศุสัตว์

สุกร

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก. ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.89 บาท สัปดาห์ก่อน 71.38 บาท

ไก่เนื้อ

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.05 บาท สัปดาห์ก่อน 41.00 บาท

ไข่ไก่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 357 บาท สัปดาห์ก่อน 358 บาท

ไข่เป็ด

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 421 บาท สัปดาห์ก่อน 418 บาท

โคเนื้อ

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.64 บาท สัปดาห์ก่อน 67.66 บาท

กระบือ

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 56.95 บาท สัปดาห์ก่อน 57.93 บาท

ราคาสินค้าประมง

ปลาตุ๊กบึกอูย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 59.46 บาท สัปดาห์ก่อน 62.30 บาท

ปลาช่อน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.05 บาท สัปดาห์ก่อน 80.04 บาท

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 160.52 บาท สัปดาห์ก่อน 154.73 บาท

ปลาทุ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.62 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ปลาเปิด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ปลาปน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภทจากหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชี ของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่

- Call Center 1170

- เว็บไซต์ www.moac.go.th/builder/service/

- อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884

ขอขอบคุณ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง สศก. เดินหน้าประกันภัยภาคเกษตรต่อเนื่อง ขับเคลื่อนศึกษารูปแบบประกันภัยมันสำปะหลังแก่เกษตรกร และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณ เป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 0 2561 2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook / Tiktok / X โดยพิมพ์หาชื่อ “เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน” เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตร ได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในวันศุกร์ สวัสดีค่ะ